



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ที่ ศธ ๐๒๙๙/ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญ ในเทศกาลสำคัญหรือโอกาสอื่นใด  
No Gift Policy

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรในสำนักงานทุกท่าน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช) แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ในการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องนโยบายการให้และการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐในโอกาสต่างๆ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่องนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตตามประกาศนโยบาย No Gift Policy เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงแจ้งให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายวินัย ยงเขตรการณั)

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. อำนวยการ
2. ๒๒๔
3. ๒๐๒๖
4. บุคลากร
5. พ้องทอ
6. กน
7. จุฑา
8. ตาน



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เรื่อง การงดรับและงดให้ของขวัญในเทศกาลสำคัญหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกคน งดรับและงดให้ของขวัญในเทศกาลสำคัญหรือโอกาสอื่นใด ทั้งก่อน/ขณะ/หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวินัย ยงเขตรการณ)  
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน